

ด่วนที่สุด

ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๗๖๗๙



ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ถนนประชานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน กรณีการร่วมสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๓๓๗๔

ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับข้อหารือจากจังหวัดขอนแก่นว่า กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่านได้สมทบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลภูผาม่าน ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีความเห็นว่า การสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนได้นั้น ต้องยึดหลักหุ้นส่วนการพัฒนาครบทั้ง ๓ ส่วน ประกอบด้วย ประชาชนออม ๑ ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมทบ ๑ ส่วน และรัฐบาล ๑ ส่วน แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลภูผาม่านไม่ได้รับการสมทบงบประมาณจากรัฐบาล เนื่องจากมีจำนวนสมาชิกไม่เพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์ การสนับสนุนงบประมาณสมทบจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนกำหนด และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลภูผาม่านจะได้รับการสมทบงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่านจะต้องได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลภูผาม่านไม่ได้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว จังหวัดขอนแก่นจึงเห็นว่า การสมทบงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่านให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลภูผาม่าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น เป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่กำหนด และได้แจ้งให้จังหวัดขอนแก่นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จังหวัดอุตรดิตถ์พิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นข้อหารือดังกล่าวข้างต้น จะเป็นประโยชน์ให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการเกี่ยวกับการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลในพื้นที่จะจึงขอแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสหวิช อภิชัยวิศรตกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๓๓๗๔



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตต์

เลขที่รับ.....5911

วันที่.....14 ส.ค. 2567

เวลา.....

บ.ท. บ.ด. ส.ส. ก.ม. ก.ง. บ.ป.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน กรณีการร่วมสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๒๕๐๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/๑๑๕๐๓

ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับขอหารือจากจังหวัดขอนแก่นว่า กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่านได้สมทบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลภูผาม่าน ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีความเห็นว่าการสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนได้นั้นต้องยึดหลักหุ้นส่วนการพัฒนาครบทั้ง ๓ ส่วน ประกอบด้วย ประชาชนออม ๑ ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ ๑ ส่วน และรัฐบาล ๑ ส่วน แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลภูผาม่านไม่ได้รับการสมทบงบประมาณจากรัฐบาล เนื่องจากมีจำนวนสมาชิกไม่เพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณสมทบจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนกำหนด และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลภูผาม่านจะได้รับการสมทบงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่านจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลภูผาม่านไม่ได้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว จังหวัดขอนแก่นจึงเห็นว่าการสมทบงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่านให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลภูผาม่านในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น เป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่อ้างถึง และได้แจ้งให้จังหวัดขอนแก่นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นข้อหารือดังกล่าวข้างต้นจะเป็นประโยชน์ให้แก่จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการเกี่ยวกับการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลในพื้นที่ จึงขอความร่วมมือให้จังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีภักดิ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดิ์

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๖/๑๑ ๕๐๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน กรณีการร่วมสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๐๐๒๓.๓/๑๕๑๖๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗,
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๒๕๐๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับข้อหารือจากจังหวัดขอนแก่นว่า กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่าน สมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลภูผาม่าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๒๕๐๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับมติคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยยึดหลักประชาชน ออม ๑ ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ส่วน รัฐบาล ๑ ส่วน แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลภูผาม่าน ไม่ได้รับการสมทบงบประมาณจากรัฐบาล เนื่องจากสมาชิกกองทุนมีจำนวนไม่เพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณสมทบจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จึงมีการสมทบเพียง ๒ ส่วน คือ ประชาชน กับองค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่านเท่านั้น และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลภูผาม่านจะได้รับการสมทบงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่านจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดขอนแก่น โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยคือ (๑) เป็นกองทุนที่จัดตั้งมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และได้รับการรับรองจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (๒) มีข้อกำหนดการเปิดรับสมัครสมาชิกโดยทั่วไปในชุมชนท้องถิ่น และมีสมาชิกกระจายอยู่ในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน และ (๓) มีกิจกรรมสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลภูผาม่านไม่ได้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินการตามนัยหนังสือดังกล่าว จังหวัดขอนแก่นจึงเห็นว่า การสมทบงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลภูผาม่าน เป็นการไม่ปฏิบัติตามแนวทางหนังสือสั่งการดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๒๕๐๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทางสนับสนุนการดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุม เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยนัยหนังสือดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานราก พื้นฟูสังคม เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ในการจัดการดูแล ช่วยเหลือ เกื้อกูลเพื่อพัฒนาคนและสังคม ให้มีคุณภาพนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ

/โดยยึดหลัก...

โดยยึดประโยชน์สุขที่ประชาชนได้รับเป็นสำคัญ โดยได้กำหนดหลักการและแนวทาง การสมทบงบประมาณ กองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ในข้อ ๒.๓ และ ข้อ ๒.๓ (๑) กำหนดว่า การสมทบ งบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ยึดหลักหุ้นส่วน การพัฒนาโดยประชาชน ๑ ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ส่วน และรัฐบาล ๑ ส่วน โดยในส่วนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีจำนวนเท่าที่ประชาชนจ่ายเข้ากองทุนและไม่ควรเกิน ๓๖๕ บาทต่อคนต่อปี และเป็นไปด้วยความอิสระตามศักยภาพทางการคลัง เมื่อพิจารณาตามเจตนารมณ์และข้อสั่งการของหนังสือ ดังกล่าวแล้ว ไม่พบว่ามีข้อห้ามหรือข้อกำหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสมทบงบประมาณให้แก่กองทุน สวัสดิการชุมชนได้ จะต้องมีการสมทบครบทั้ง ๓ องค์ประกอบของหลักหุ้นส่วนการพัฒนาโดยประชาชนออม ๑ ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ส่วน และรัฐบาล ๑ ส่วน แต่อย่างไรก็ตาม และเมื่อพิจารณาประกอบ กับเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่มีนโยบายสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ภาคประชาชนเป็นผู้ริเริ่ม เป็นเจ้าของ และดำเนินการด้วยตนเองจนมีคุณภาพระดับหนึ่งก่อน และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น รัฐจึงจะสนับสนุนด้านการสมทบกองทุน โดยมีหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนและคุณสมบัติ ตามที่ประกาศสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กำหนด ดังนั้น แม้ตามข้อ ๒.๓ (๑) ของหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๒๕๐๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ จะกำหนดให้การสมทบ งบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ยึดหลักหุ้นส่วน การพัฒนาโดยประชาชนออม ๑ ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ส่วน และรัฐบาล ๑ ส่วน โดยในส่วนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีจำนวนเท่าที่ประชาชนจ่ายเข้ากองทุนและไม่ควรเกิน ๓๖๕ บาทต่อคนต่อปี และเป็นไปด้วยความอิสระตามศักยภาพทางการคลัง ดังนั้น การสนับสนุนการดำเนินการสวัสดิการชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางดังกล่าว เป็นเพียงหลักการหรือรูปแบบการสร้างหุ้นส่วนการพัฒนา ร่วมกันสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ในลักษณะ ๓ ภาคี (ประชาชน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รัฐบาล) โดยมุ่งประโยชน์ประชาชนได้รับเป็นสำคัญและเป็นไปด้วยความเป็นอิสระ หลักหุ้นส่วนการพัฒนาโดยประชาชนออม ๑ ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ส่วน และรัฐบาล ๑ ส่วน ดังกล่าว จึงไม่ใช่หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขสำคัญ อันจะเป็นเหตุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนได้

๒. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๒๕๐๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ข้อ ๒.๓ (๒) กำหนดว่า กองทุนสวัสดิการชุมชนที่จะได้รับการสมทบงบประมาณ จาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อน สวัสดิการชุมชนจังหวัดโดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้ (๒.๑) เป็นกองทุนที่มีการจัดตั้งมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และได้รับการรับรองจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (๒.๒) มีข้อกำหนดการเปิดรับสมาชิกโดยทั่วไปในชุมชนท้องถิ่น และมีสมาชิก กระจายอยู่ในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนหมู่บ้านชุมชน (๒.๓) มีกิจกรรมสนับสนุนการจัดบริการ สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๐๐๒๓.๓/๑๕๑๖๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดขอนแก่น ในการเห็นชอบให้กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลภูผาม่าน ได้รับการสมทบงบประมาณจากองค์การบริหาร ส่วนตำบลภูผาม่าน ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่านสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลภูผาม่านในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสนับสนุน การขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดขอนแก่น จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๒.๓ (๒) ของหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๒๕๐๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ และเมื่อพิจารณา ขั้นตอนการดำเนินการการของงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลแล้วจะเห็นได้ว่า กองทุนสวัสดิการชุมชน

จะต้องขอรับการสนับสนุนเป็นรายครั้ง โดยต้องมีคุณสมบัติและการดำเนินการ ตามขั้นตอน และตรงตามเงื่อนไข ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ที่ประกาศกำหนด ทั้งนี้ก็เพื่อให้การบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างทั่วถึงเป็นธรรม เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดสวัสดิการ และพัฒนาศักยภาพของกองทุนสวัสดิการ ดังนั้นแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๒๕๐๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน ควรดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับทางรัฐบาลหรือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ก็เพื่อให้คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ได้มีการตรวจสอบทบทวนคุณสมบัติของกองทุนสวัสดิการชุมชนว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือปฏิบัติตามแนวทางของหนังสือสั่งการที่กำหนดไว้หรือไม่ ก่อนการให้ความเห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมทบงบประมาณให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนในแต่ละครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่านได้รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสารพันธ์ ศรีภพณี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th